



ที่ บร ๗๑๙๐๑/ว ๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
(นายณฤช โฆษาศิริไลซ์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน กำนันตำบลโคกกล่าม/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....

อ้างถึง หนังสืออำเภอลำปลายมาศ ที่ บร ๐๕๑๘/ว ๑๑๒๙
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสรุปผลการประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
(นายณฤช โฆษาศิริไลซ์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอลำปลายมาศ แจ้งเรื่องขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ค่วนที่สุด
ที่ บร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๙๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องสรุปผลการประชุมมอบนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ (นายณฤช โฆษาศิริไลซ์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทราบและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นั้น

เพื่อให้ผลการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีข้อ
สั่งการและประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานจากการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ามจึงขอความร่วมมือ
จากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๘

โทรสาร ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๙

ผู้ประสานงาน: นางสาววาลีย์ ปะกะตั้ง โทร. ๐๙๗๓๓๔๒๑๗๙

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์)		
๑. การใช้คณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ในการขับเคลื่อนงาน	ให้คณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวแทนในการพิจารณาเรื่องสำคัญ การขับเคลื่อนงาน และการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ ในการประชุมทุกครั้ง ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ หากไม่ติดภารกิจสำคัญให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	ทุกส่วนราชการ
๒. การประชุมคณะกรรมการจังหวัด	๑. ให้มีการสรุปข่าวเด่นรอบเดือนว่าในแต่ละเดือนมีข่าวสารสำคัญอะไรบ้าง ๒. ปฏิทินงานสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว การประชุม การสัมมนาใหญ่ๆ งานประเพณีสำคัญในพื้นที่ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ส่วนราชการเจ้าของงานแจ้งข่าวสารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ ๓. กิจกรรมที่จะต้องขอความร่วมมือส่วนราชการให้ใส่ไว้ในวาระแรกของการประชุม ๔. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันขับเคลื่อน	ทุกส่วนราชการ
๓. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ให้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีความเป็นเหตุเป็นผลกับสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นจังหวัดบุรีรัมย์มีมิติใหม่	ทุกส่วนราชการ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์)		
๑. การสร้างทีมบุรีรัมย์	ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน โดยงานของหน่วยงานใดขอให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าภาพ และขอให้หน่วยงานอื่น ๆ ให้การสนับสนุน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในทุกงาน	ทุกส่วนราชการ
๒. การทำงานในหน้าที่	๑. งานนโยบายของรัฐบาล ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กำหนดกรอบระยะสั้น ระยะยาวไว้อย่างไร ให้ทุกส่วนราชการช่วยกันขับเคลื่อน ๒. งานนโยบายของกระทรวง ให้แต่ละหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนให้สำเร็จด้วย ๓. งานนโยบายของจังหวัด จะอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นหลัก เป็นงานที่ทุกหน่วยงานช่วยกันคิดขึ้นมาจากปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นการบริหารเชิงพื้นที่ ที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันขับเคลื่อน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP	เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากพี่น้องประชาชนมีสถานที่ มีตลาด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง จะนำไปสู่ความผาสุก พี่น้องประชาชน การสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราจะไม่นำสินค้าจากที่อื่นมาจำหน่ายในนามชุมชนของเรา เราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนของเรา ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นห้างหรือเตรียมจำหน่ายในเวทีใด ต้องเตรียมข้อมูลไว้ หากช่วงใดไม่มีการจัดงานตามอำเภอหรือตามพื้นที่ต่าง ๆ ต้องมีการจัดกิจกรรม หรือจัด Event ให้พี่น้องประชาชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ซึ่งการค้า การลงทุน และการบริการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นเรื่องที่สำคัญและสำคัญมาก	ทุกส่วนราชการ
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งต้องนำเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยให้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และต้องมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ฝ่ายปกครองดูแลในส่วนของผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงดูแลในส่วนของผู้ค้า ผู้ผลิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแล และสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	ทุกส่วนราชการ
๑๐. Soft Power	มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งคณะกรรมการซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และต้องนำเรื่องการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อช่วยชี้แนะและพิจารณาร่วมกัน	ทุกส่วนราชการ
๑๑. ด้านสิ่งแวดล้อม	จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากล ระดับโลก แต่ข้างทางเรายังมีขยะ จึงขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยกันแก้ไขปัญหายา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด การจัดการขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด เป็นเมืองกีฬาในระดับมาตรฐานสากลที่สะอาดให้ได้	ทุกส่วนราชการ
๑๒. หลักการทำงาน	รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม	ทุกส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด